

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Nhà giáo ưu tú Phạm Ngọc Đăng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công lao của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực y học. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Nhà giáo nhân dân Lương Xuân Hiến luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Kiểm tra liên ngành về lĩnh vực y tế

Sáng ngày 18/11, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tổ chức kiểm tra tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình.

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh năm 2020 về hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và hành nghề y. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và thực hiện tốt một số quy định về sản xuất, kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị chủ doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cách thức, nội dung ghi trên nhãn hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, trước đó đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã kiểm tra 48 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và hành nghề y trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm, phạt tiền vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 70,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; kinh doanh hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; kinh doanh thuốc tân dược không thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; không thực hiện việc trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không công khai thời gian làm việc của phòng khám...

KHÁC ĐUẦN

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động

Nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động, chiều ngày 18/11, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức buổi truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho công nhân Công ty TNHH May Texhong Thái Bình.

Gần 200 nam, nữ công nhân đã được phổ biến kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới, các kiến thức về CSSKSS như: biện pháp tránh thai an toàn, cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cách chăm sóc sức khỏe trong thời gian mang thai, hướng dẫn phòng, chống các bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa. Thông qua buổi truyền thông giúp các công nhân nắm vững kiến thức về CSSKSS, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cho công nhân trong các khu công nghiệp tham gia chương trình "Tuần lễ truyền thông, giáo dục về dân số, SKSS, KHHGD".

NGUYỄN CƯỜNG

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/11, thế giới đã ghi nhận hơn 56 triệu người nhiễm và hơn 1,34 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 18/11, cả nước có thêm 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.300 bệnh nhân. Hiện 1.124/1.300 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 141 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 16.400 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 18/11, 10 chuyên gia nước ngoài cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã hoàn thành thời gian cách ly y tế, chỉ còn 26 chuyên gia đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện không còn trường hợp nào đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và Trung đoàn 568. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 18/11 vẫn là 9.406 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476. 0227.3640.786. 0227.3831.885

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân.

tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Cơ sở vật chất tiếp tục được tu bổ, nâng cấp, các phong trào thi đua được giữ vững.

Trong điều kiện dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, năm học 2020 - 2021, Trường CĐSP Thái Bình quyết tâm thi đua giành đạt, học tập; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo theo định hướng đổi mới,

phần đầu vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm học mới và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường CĐSP Thái Bình. Đồng chí đề nghị thời gian

tới nhà trường tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng đơn vị vững mạnh; Ban Giám hiệu phát huy tinh năng động, sáng tạo để xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng Trường trở thành mô hình cơ sở giáo dục hiện đại, phù hợp với giáo dục của tỉnh;

quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện để giảng viên trẻ nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt. Đối với học sinh, sinh viên của Trường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong các em vừa chú trọng học hỏi, tiếp thu kiến thức trong nhà trường vừa rèn luyện kỹ năng để đáp ứng

yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành Giáo dục.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 8 tập thể, cá nhân; trao bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể, cá nhân của Trường CĐSP Thái Bình.

KỶ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về những đổi mới của kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Đây là kỳ họp thứ hai được Quốc hội kết hợp giữa họp trực tuyến và tập trung. Đợt 1 (ngày 20 - 27/10) họp trực tuyến tiến hành liên tục trong nhiều ngày nhưng vẫn diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc bố trí khoảng thời gian giữa 2 đợt họp đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Tổng thời gian làm việc của cả 2 đợt họp ngắn hơn so với các kỳ họp trước nhưng vẫn hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp với nhiều nội dung cấp thiết, quan trọng trong bối cảnh cả nước đang vượt qua đại dịch Covid-19 gây ra, được các vị đại biểu Quốc hội, dư luận và cử tri đánh giá cao.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật khác; tham gia ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Phóng viên: Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp

phần vào thành công của kỳ họp như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Tại kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội trong cả nước đã tích cực tham gia thảo luận các nội dung của kỳ họp, biểu quyết quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã đóng góp 18 lượt ý kiến phát biểu về các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có 6 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường; 12 lượt ý kiến phát biểu tại tổ; 6 lượt đại biểu với 9 ý kiến chất vấn trực tiếp Bộ trưởng các bộ: Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nội dung các ý kiến đều đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về phiên chất vấn và trả lời chất vấn?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành 2,5 ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn cuối cùng về hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV để đánh giá lại một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận tổ.

vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cách thức tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn không theo nhóm chuyên đề mà đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn tất cả các vấn đề, lĩnh vực nào thì Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trả lời theo điều hành của chủ tọa kỳ họp.

Tiếp tục phát huy ứng dụng của công nghệ thông tin, lần này, việc đăng ký chất vấn và tranh luận của đại biểu Quốc hội được thực hiện thông qua App Quốc hội. Chủ tọa điều hành theo hướng mỗi lượt chất vấn 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi; các vị đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút và người trả lời chất vấn cũng không quá 3 phút đối với mỗi nội dung trong câu hỏi của đại biểu. Thời gian tranh luận cho mỗi đại biểu là 2 phút, mỗi đại biểu tranh luận không quá 2 lần.

Tổng cộng đã có 121 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn, 41 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính

phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Chính phủ đã bảo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm đã được Quốc hội giám sát, ra nghị quyết yêu cầu thực hiện. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng,

đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

Phóng viên: Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ triển khai các hoạt động gì để đảm bảo quyết của Quốc hội vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tiếp xúc với cử tri trong toàn tỉnh để báo cáo toàn bộ nội dung kết quả của kỳ họp thứ mười, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã gửi đến kỳ họp và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2020. Đồng thời, gắn với việc tiếp xúc hoàn thành các nội dung trong kế hoạch hoạt động của Đoàn đã đề ra từ đầu năm. Các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình sẽ tích cực chủ động trong công tác phổ biến pháp luật, tiếp tục thông tin, tuyên truyền và giám sát việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

BÀN GIAO NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông qua biên bản bàn giao; báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới; hai đồng chí bàn giao và nhận bàn

giao đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những

kết quả của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là ngành gồm nhiều mảng, nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều chế độ chính sách, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao thì vai trò của người đứng đầu trong việc quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là rất quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Bái với vai trò người đứng đầu đã cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ

tịch thường trực UBND tỉnh mong đồng chí Phạm Quang Hòa khi được giao nhiệm vụ phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, xây dựng tập thể đoàn kết, cùng các phòng chuyên môn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÀNH PHỐ BIỂU DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

75,7% học sinh học tin học. Khối THCS đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống có hiệu quả cho học sinh.

Tổ chức linh hoạt các hình thức dạy và học; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhất là trong thời gian nghỉ học

phòng, chống dịch Covid-19. Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, thành phố xếp thứ nhì toàn đoàn, có 45/80 học sinh đạt giải cá nhân; thi THPT chuyên có 284/475 em đỗ, đạt 59,8%, cao nhất tỉnh và tăng 2,5% so với năm học trước. Với những thành

tích trên, những năm qua đã có gần 530 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng.

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết tâm giữ vững

vị trí thứ nhất trong phong trào giáo dục toàn tỉnh, phấn đấu tăng số lượng từ 3 - 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% các đơn vị phấn đấu đạt tập thể lao động tiên tiến; mỗi cấp học đều xây dựng được những đơn vị điển hình, dẫn đầu toàn tỉnh.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

đạo đức, lối sống được các cấp bộ đoàn thực hiện tốt, toàn tỉnh đã lan tỏa 1.645 tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, trên fanpage... Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi

trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", các chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" đã thu

hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện.

Năm học 2020 - 2021, đoàn thanh niên khởi trường đại học, cao đẳng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên khởi trường học; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh

3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt"; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên. Phấn đấu vận động ít nhất 1 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt; 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước và 4 bài học lý luận chính trị.

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận cờ, bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn vì đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khởi trường đại học, cao đẳng năm học 2019 - 2020.